



## THƯ MỤC VỤ GIÁNG SINH 2017

\*\*\*\*\*

Tòa Giám Mục Đà Nẵng, ngày 21 tháng 12 năm 2017

**Kính gửi: Quý Linh mục, Tu sĩ, Chứng sinh  
Quý Chức việc và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng**

Quý Cha và anh chị em trong gia đình Giáo phận thân mến,

1. Sau một thời gian sống tinh thần Mùa Vọng trong tinh thức, cầu nguyện và canh tân đời sống, hôm nay cùng toàn thể nhân loại, chúng ta vui mừng cử hành mầu nhiệm Con Thiên Chúa Giáng Sinh làm người ở giữa chúng ta. Lời sứ thần loan báo cho các mục đồng năm xưa giờ đây lại vang lên cho nhân thế: *“Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa”* (Lc 2,10-11).

2. Thật vậy, Chúa Giêsu chính là Tình yêu Thiên Chúa nhập thể, trở nên Đấng Emmanuel, “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Tình yêu đó không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là một hành động cụ thể và rất xác thực. Chính Thiên Chúa đã đi bước trước để đến với con người, chia sẻ với con người mọi cảnh huống của cuộc sống để có thể an ủi, nâng đỡ và trợ giúp con người trên đường lữ thứ trần gian, như lời Thánh vịnh 147: *“Người chữa trị bao cơn lòng tan vỡ, những vết thương băng bó cho lành”*. Bởi thế, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, quả là một tin mừng trọng đại cho nhân loại. Qua Đức Giêsu Cứu Thế, con người cảm nhận cách rõ ràng lòng trung tín yêu thương của Thiên Chúa khởi đi từ lời hứa cứu độ mà các ngôn sứ thời Cựu Ước đã loan báo. Dù con người có quay lưng, từ chối Thiên Chúa, thì Ngài vẫn một niềm thành tín yêu thương. Mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể và Tin Mừng Đức Giêsu Kitô chính là bằng chứng hùng hồn cho “tình yêu hành động” của Thiên Chúa.

3. Cử hành mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh năm nay, mỗi tín hữu chúng ta được mời gọi bắt chước Thiên Chúa cung cách sống tình yêu bằng hành động. Thánh Gioan tông đồ nhắc nhở Kitô hữu thể hiện tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho nhau bằng những việc làm cụ thể: *“Chúng ta đừng yêu thương nơi đâu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm”* (1Ga 3,18). Hãy yêu mến Thiên Chúa qua việc siêng năng tham dự Thánh lễ, nhất là Thánh lễ ngày Chúa Nhật! Hãy dành thời gian đọc, suy gẫm và đem Lời Chúa áp dụng vào trong cuộc sống đời thường! Yêu mến Thiên Chúa còn được biểu lộ qua việc yêu thương tha nhân, những anh chị em đang sống chung quanh chúng ta, nhất là những người nghèo khổ, bất hạnh, neo đơn, bệnh tật, bị bỏ rơi hay bị gạt ra bên lề cuộc sống. Chúng ta hãy là những cánh tay nối dài của Chúa để ủi an, chia sẻ và giúp đỡ họ.

4. Đặc biệt, trong năm mục vụ “đồng hành với các gia đình trẻ”, chúng ta được mời gọi sống mầu nhiệm Giáng sinh cách cụ thể bằng việc lưu tâm đến các gia đình, nhất là các gia đình trẻ. Như các mục đồng ngày xưa đã ra đi và *“đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ”* (Lc 2,16), chúng ta cũng hãy đến với các gia đình để giúp nhau cảm nhận Thiên Chúa vẫn đang hiện diện trong tổ ấm của chính mình. Ước mong các gia đình ngày nay biết noi gương Thánh Gia luôn chăm sóc, bảo vệ tình yêu và mọi thành viên trong gia đình biết tôn trọng lắng nghe, đối thoại chân thành để có thể thấu hiểu và cảm thông với nhau. Xin hãy làm cho Hài Nhi Giêsu lớn lên từng ngày trong gia đình chúng ta! Có như thế, tình yêu và hạnh phúc gia đình mỗi ngày một vững chắc hơn.

Nguyện xin ân sủng, bình an và niềm vui của Đấng Emmanuel tràn ngập tâm hồn mỗi người chúng ta trong Mùa Giáng Sinh này. *“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”*

Giám mục của anh chị em,



+ Giuse Đặng Đức Ngân  
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng